

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. เรื่องทั่วไป

ก) ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547

บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

สำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ข) ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าวทั้งสองประเภท

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่งได้กำหนดเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลรวม

2.2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัท กรุงไทย ออโต โมบิล จำกัด	ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า - ใหม่, รับซ่อมรถยนต์	100

2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

## 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

## มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

## การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)**

**วันที่ 31 มีนาคม 2563**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

**มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4

**แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่กล่าวต่อไปนี้

#### 3.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

##### (1) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

(2) การค้ำของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการค้ำด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

3.2 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการค้ำ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สำหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่  
มีสิทธิการเลือกซื้อ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า  
ดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

## 4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  
16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลกระทบจากการ  
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง  
งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  
ข้างต้นมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	ผลกระทบจาก	ผลกระทบ	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม 2562	มาตรฐานการรายงาน	มาตรฐานการ	มกราคม 2563
		ทางการเงิน กลุ่ม	รายงานทาง	
		เครื่องมือทางการเงิน	การเงิน ฉบับที่ 16	
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	59,087,104.00	(59,087,104.00)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	167,788,006.73	(2,378,382.19)	-	165,409,624.54
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	59,087,104.00	-	59,087,104.00
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	-	114,425,553.15	114,425,553.15
สิทธิการเช่า	10,657,946.15	-	(10,657,946.15)	-
รวมสินทรัพย์	5,530,700,370.43	(2,378,382.19)	103,767,607.00	5,632,089,595.24
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	48,685,489.69	-	15,842,859.17	64,528,348.86
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,928,507.87	-	87,924,747.83	90,853,255.70
รวมหนี้สิน	3,475,324,804.54	-	103,767,607.00	3,579,092,411.54
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,612,899,691.29	(2,352,877.79)	-	1,610,546,813.50
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	25,504.40	(25,504.40)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,055,375,565.89	(2,378,382.19)	-	2,052,997,183.70

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจาก มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน กลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน	ผลกระทบจาก มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 16	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	59,081,116.89	(59,081,116.89)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	155,405,746.45	(1,459,313.31)	-	153,946,433.14
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	59,081,116.89	-	59,081,116.89
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	23,933,589.52	23,933,589.52
สิทธิการเช่า	5,617,518.69	-	(5,617,518.69)	-
รวมสินทรัพย์	<u>5,310,346,602.98</u>	<u>(1,459,313.31)</u>	<u>18,316,070.83</u>	<u>5,327,203,360.50</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	48,685,489.69	-	4,573,732.88	53,259,222.57
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,928,507.87	-	13,742,337.95	16,670,845.82
รวมหนี้สิน	<u>3,489,169,142.55</u>	<u>-</u>	<u>18,316,070.83</u>	<u>3,507,485,213.38</u>
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	<u>1,378,701,701.26</u>	<u>(1,433,924.34)</u>	<u>-</u>	<u>1,377,267,776.92</u>
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	25,388.97	(25,388.97)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,821,177,460.43</u>	<u>(1,459,313.31)</u>	<u>-</u>	<u>1,819,718,147.12</u>

## 4.1 เครื่องมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,612,899,691.29	1,378,701,701.26
การเพิ่มขึ้นจากค่าเพื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,378,382.19)	(1,459,313.31)
ตราสารหนี้ - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	25,504.40	25,388.97
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังจากนำ		
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ	<u>1,610,546,813.50</u>	<u>1,377,267,776.92</u>

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงได้ดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	86,370,717.12	86,370,717.12
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	59,087,104.00	-	59,087,104.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	167,788,006.73	167,788,006.73
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	59,087,104.00	254,158,723.85	313,245,827.85

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	85,935,707.10	85,935,707.10
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	59,081,116.89	-	59,081,116.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	155,405,746.45	155,405,746.45
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	59,081,116.89	241,341,453.55	300,422,570.44

## 4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมนั้นก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก



บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	97,854,164.00	8,616,800.00
<u>บวก</u> สิทธิที่จะซื้อหรือขายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนที่จะมีการใช้สิทธิ	29,566,002.60	12,179,700.00
	127,420,166.60	20,796,500.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี	(23,652,559.60)	(2,480,429.17)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	103,767,607.00	18,316,070.83
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	51,613,997.56	51,613,997.56
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	155,381,604.56	69,930,068.39
<b>ประกอบด้วย</b>		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	64,528,348.86	53,259,222.57
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	90,853,255.70	16,670,845.82
	155,381,604.56	69,930,068.39

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	114,425,553.15	23,933,589.52
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	114,425,553.15	23,933,589.52

5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทย่อย</b>		
บริษัท กรุงไทย ออโต โมบิล จำกัด	ซื้อ ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์ รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์	บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท สยามนิสตัน กรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ขายรถยนต์นำเข้า	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท มิตร ชุมแพรสซัน จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
นางวิภากร จันทรเสรีกุล		ผู้ถือหุ้น / มารดาของกรรมการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

- 20 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ในระหว่างงวด บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562	2563	2562	
<b>รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>					
<b>บริษัทย่อย</b>					
รายได้:					
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 2.50-3.10 ต่อปี	-	-	-	90,471.23
ค่าใช้จ่าย:					
ค่านายหน้า	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	4,009,345.79	3,518,691.53
ค่าส่งเสริมการขาย	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	2,860,000.00	4,016,000.00
ซื้อสินทรัพย์:					
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	ราคาตลาดสำหรับลูกค้านิติ	-	-	-	364,485.98
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้:					
รายได้ส่งเสริมการขาย					
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ราคาตลาด	4,040,000.00	-	4,040,000.00	-
รายได้ค่าเช่าโซลาร์รูฟ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกันโดยพื้นที่ประมาณ 350 ตรม. คิดค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
รายได้บริหารจัดการศูนย์บริการ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	1,307,577.00	1,276,912.50	1,307,577.00	1,276,912.50
รายได้ค่าเช่าพื้นที่					
บริษัท คลาร์ลอฟท์ ออโต้มอर्टด จำกัด	คิดค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน	258,870.00	258,870.00	-	-
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราร้อยละ 3.15 ต่อปี	-	210,575.34	-	210,575.34
ค่าใช้จ่าย:					
ค่าซ่อมแซม					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	ราคาตลาด	271,178.52	383,594.46	260,164.77	383,594.46
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ราคาตลาด	2,520,900.56	1,677,214.39	1,881,089.20	1,371,491.85
บริษัท คลาร์ลอฟท์ ออโต้มอर्टด จำกัด	ราคาตลาด	39,033.80	25,409.00	39,033.80	25,409.00
บริษัท มิคซู อิมเพรสชั่น จำกัด	ราคาตลาด	20,409.05	-	20,409.05	-
		<u>2,851,521.93</u>	<u>2,086,217.85</u>	<u>2,200,696.82</u>	<u>1,780,495.31</u>
ค่านายหน้า					
บริษัท คลาร์ลอฟท์ ออโต้มอर्टด จำกัด	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	224,299.07	140,186.91	224,299.07	140,186.91

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

- 21 -

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)  
 วันที่ 31 มีนาคม 2563

	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
ซื้อสินทรัพย์:		2563	2562	2563	2562
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ จากการซื้อ	1,367,385.98	-	1,367,385.98	-
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ จากการซื้อ	161,223,849.06	341,481,178.04	161,223,849.06	341,481,178.04
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดี	10,598,130.84	5,934,579.44	10,598,130.84	5,934,579.44
บริษัท มิทซู อิมเพรสชั่น จำกัด	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ จากการซื้อ	8,034,579.44	-	8,034,579.44	-
		<u>181,223,945.32</u>	<u>347,415,757.48</u>	<u>181,223,945.32</u>	<u>347,415,757.48</u>
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 3.22 ต่อปี	793,972.60	793,972.60	793,972.60	793,972.60

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน					
บริษัทย่อย					
ลูกหนี้ - เงินจอง		-	-	1,384,154.00	808,444.00
เจ้าหนี้บริษัทย่อย		-	-	20,510,172.46	17,962,038.05
ค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย		-	-	6,093.70	4,188.74
ค่านายหน้าค้างจ่าย		-	-	4,210,000.00	5,230,000.00
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด		955,343.62	938,513.06	955,343.62	938,513.06
สินทรัพย์สิทธิการเช่า					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด		8,071,616.36	-	8,071,616.36	-
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด		1,318,409.69	-	-	-
บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด		3,762,004.48	-	-	-
รวม		<u>13,152,030.53</u>	<u>-</u>	<u>8,071,616.36</u>	<u>-</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด		8,110,456.89	-	8,110,456.89	-
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด		1,325,611.37	-	-	-
บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด		3,782,065.73	-	-	-
รวม		<u>13,218,133.99</u>	<u>-</u>	<u>8,110,456.89</u>	<u>-</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	247,680.49	86,066.21	110,664.59	86,066.21
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	1,511,722.09	1,263,836.38	1,414,620.22	1,263,836.38
บริษัท คาร์ลอปท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	69,743.04	148,222.84	35,145.02	125,658.67
บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด	14,418.46	-	14,418.46	-
รวม	1,843,564.08	1,498,125.43	1,574,848.29	1,475,561.26
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	1,463,103.00	-	1,463,103.00	-
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	54,446,381.00	57,744,894.60	54,446,381.00	57,744,894.60
รวม	55,909,484.00	57,744,894.60	55,909,484.00	57,744,894.60
ค่านายหน้าค้างจ่าย				
บริษัท คาร์ลอปท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	56,074.77	56,074.77	56,074.77	56,074.77
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
หุ้นกู้	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	79,397.26	79,397.26	79,397.26	79,397.26

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กรรมการ	379,630.61	395,317.23	379,630.61	395,317.23
กรรมการบริหาร	2,257,743.90	2,108,717.10	2,257,743.90	2,108,717.10
ผู้บริหาร	2,836,055.75	2,652,400.85	2,836,055.75	2,481,571.71
รวม	5,473,430.26	5,156,435.18	5,473,430.26	4,985,606.04

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสด	526,564.82	288,515.34	356,929.80	111,569.31
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน	2,084,788.81	5,645,031.20	2,084,788.81	5,645,031.20
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์	68,149,427.27	80,437,170.58	67,984,761.60	80,179,106.59
รวม	70,760,780.90	86,370,717.12	70,426,480.21	85,935,707.10

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน  
ในกรณีเบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์  
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี

## 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	107,088,501.42	111,640,627.38	106,074,006.42	103,376,810.88
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน	20,105,306.05	12,466,489.42	12,040,429.22	11,736,107.42
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,948,241.02	2,495,695.04	1,948,241.02	1,620,975.39
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,106,782.45	1,569,823.82	1,106,782.45	1,569,823.82
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,200,059.12	1,345,224.00	2,200,059.12	1,345,224.00
รวม	132,448,890.06	129,517,859.66	123,369,518.23	119,648,941.51
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,704,860.56)	(3,677,091.67)	(5,656,678.03)	(3,677,091.67)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	126,744,029.50	125,840,767.99	117,712,840.20	115,971,849.84
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	14,170,729.07	9,684,856.04	13,131,264.18	9,486,241.63
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	20,648,144.97	23,464,726.68	20,495,593.57	23,302,990.49
ลูกหนี้บริษัทประกันภัย	3,025,697.88	3,067,084.14	3,025,697.88	3,067,084.14
อื่นๆ	5,443,190.20	5,730,571.88	2,565,332.32	3,577,580.35
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	43,287,762.12	41,947,238.74	39,217,887.95	39,433,896.61
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	170,031,791.62	167,788,006.73	156,930,728.15	155,405,746.45
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย				
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	97,890,772.01	94,542,099.08	97,890,772.01	94,542,099.08
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	28,853,257.49	31,298,668.91	19,822,068.19	21,429,750.76
รวม	126,744,029.50	125,840,767.99	117,712,840.20	115,971,849.84

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 8. สินค้ำคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รถยนต์ (มือสอง)	215,342,474.67	233,357,717.69	145,177,893.18	161,184,752.08
อะไหล่รถยนต์	1,912,011.84	1,662,559.05	1,912,011.84	1,662,559.05
รวม	<u>217,254,486.51</u>	<u>235,020,276.74</u>	<u>147,089,905.02</u>	<u>162,847,311.13</u>

## 9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม	40,100,609.25	59,087,104.00	40,094,622.14	59,081,116.89
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	<u>40,100,609.25</u>	<u>59,087,104.00</u>	<u>40,094,622.14</u>	<u>59,081,116.89</u>

## 10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหนึ่งแห่ง 2 วงเงิน และบัญชีเงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน ดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)	ค้ำประกัน
1	20	- ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อทำสัญญาเช่าและชองประกวดราคาและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท
2	20	- เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 18)
	10	- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 18)
	<u>50</u>	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจำธนาคารมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.90 - 0.95 ต่อปี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	จำนวนหุ้น		% ถือหุ้น		บาท			
					มูลค่าเงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีราคาทุน	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<b>บริษัทย่อย</b>								
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	400,000	400,000	100	100	283,314,637.05	283,010,405.46	48,812,300.00	48,812,300.00
					<u>283,314,637.05</u>	<u>283,010,405.46</u>	<u>48,812,300.00</u>	<u>48,812,300.00</u>

12. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าสำหรับงวดงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	บาท
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>ราคาทุน</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	6,403,429,572.46
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด	327,933,638.30
โอนเข้า(โอนออก)ระหว่างงวด	(223,086,976.66)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>6,508,276,234.10</u>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(2,111,736,253.70)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(217,339,864.20)
(โอนเข้า)โอนออกระหว่างงวด	138,517,578.14
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>(2,190,558,539.76)</u>
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,291,693,318.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>4,317,717,694.34</u>

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าอยู่ภายใต้สัญญาเช่า ดังนี้

	จำนวน (คัน)		มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	มีนาคม 2563	ธันวาคม 2562	มีนาคม 2563	ธันวาคม 2562
รถยนต์	171	253	52,349,747.90	77,795,910.68

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวน 2,302 คัน และจำนวน 2,339 คัน ตามลำดับ เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุ 18)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำของรายได้ค่าเช่าในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ แสดงตามจำนวนเงินในสัญญาดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	มีนาคม 2563	ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี	1,143,495,271.42	1,169,065,323.50
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,718,543,478.21	1,788,656,580.95
รวม	2,862,038,749.63	2,957,721,904.45

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าราคาคงเป็นจำนวนเงิน 255.67 ล้านบาท และ 255.53 ล้านบาท ตามลำดับ



## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
<b>ราคาทุน</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	216,222,340.70	31,764,122.89
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด	321,419.70	280,629.89
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	216,543,760.40	32,044,752.78
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(40,125,708.64)	(27,654,044.31)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(962,098.92)	(363,567.54)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	(41,087,807.56)	(28,017,611.85)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	176,096,632.06	4,110,078.58
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	175,455,952.84	4,027,140.93

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 32.85 ล้านบาท และ 32.34 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 24.71 ล้านบาท และ 24.25 ล้านบาท ตามลำดับ

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	10,657,946.15	5,617,518.69
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	103,767,607.00	18,316,070.83
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	114,425,553.15	23,933,589.52
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(5,364,691.48)	(1,630,532.57)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	109,095,861.67	22,303,056.95

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
<b>ราคาทุน</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	15,433,768.13	13,275,695.69
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด	1,118,687.50	1,118,687.50
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	16,552,455.63	14,394,383.19
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(6,735,024.75)	(5,728,842.69)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด	(78,196.60)	(32,492.21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	(6,813,221.35)	(5,761,334.90)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	8,698,743.38	7,546,853.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	9,739,234.28	8,633,048.29

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท และ 5.73 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 5.24 ล้านบาท และ 4.97 ล้านบาท ตามลำดับ

## 16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	123,462,363.07	110,654,623.92	148,448,539.40	136,159,924.47
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	(25,612,586.25)	(25,868,839.89)
	<u>123,462,363.07</u>	<u>110,654,623.92</u>	<u>122,835,953.15</u>	<u>110,291,084.58</u>

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 63	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	29,642.11	5,557.89	-	35,200.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3,261,798.46	127,683.44	1,494,997.41	4,884,479.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	141,198.47	-	141,198.47
ขาดทุนทางภาษียกไป	133,232,052.10	10,782,019.44	-	144,014,071.54
รวม	<u>136,523,492.67</u>	<u>11,056,459.24</u>	<u>1,494,997.41</u>	<u>149,074,949.32</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	6,376.10	-	6,376.10	-
สินค้าคงเหลือ	2,384,390.93	(195,432.57)	-	2,579,823.50
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	23,471,446.82	442,983.27	-	23,028,463.55
อุปกรณ์	6,654.90	2,355.70	-	4,299.20
รวม	<u>25,868,868.75</u>	<u>249,906.40</u>	<u>6,376.10</u>	<u>25,612,586.25</u>

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด ในกำไรขาดทุน		ยอดตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 63
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	29,642.11	5,557.89	-	35,200.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,898,230.26	102,975.14	1,376,875.65	4,378,081.05
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	21,186.81	-	21,186.81
ขาดทุนทางภาษียกไป	133,232,052.10	10,782,019.44	-	144,014,071.54
รวม	<u>136,159,924.47</u>	<u>10,911,739.28</u>	<u>1,376,875.65</u>	<u>148,448,539.40</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	6,347.24	-	6,347.24	-
สินค้าคงเหลือ	2,384,390.93	(195,432.57)	-	2,579,823.50
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	23,471,446.82	442,983.27	-	23,028,463.55
อุปกรณ์	6,654.90	2,355.70	-	4,299.20
รวม	<u>25,868,839.89</u>	<u>249,906.40</u>	<u>6,347.24</u>	<u>25,612,586.25</u>

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินค้ำประกัน	5,115,106.60	5,169,533.20	1,313,657.07	1,368,083.67
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	240,075,692.40	224,976,174.64	239,912,753.23	224,771,022.46
หัก ค่าเผื่อการได้รับคืน	(45,003,330.13)	(41,273,886.63)	(45,003,330.13)	(41,273,886.63)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ	195,072,362.27	183,702,288.01	194,909,423.10	183,497,135.83
รวม	<u>200,187,468.87</u>	<u>188,871,821.21</u>	<u>196,223,080.17</u>	<u>184,865,219.50</u>

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	1,880,056.54	-	1,880,056.54
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
รวม	-	41,880,056.54	-	41,880,056.54

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินที่สอง 5 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ Fixed+1 และอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีแรกค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศห้าแห่ง 6 วงเงิน มีดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)	อัตรดอกเบี้ย ต่อปี	หลักประกัน
1	80	MMR	- เงินฝากประจำของบริษัทจำนวนเงิน 20 ล้านบาท
2	50	MMR	- กรรมการบริษัท
3	30	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
4	50	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
5	40	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
6	30	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
	280		

19. <sup>\*</sup> ตัวแลกเปลี่ยน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตัวแลกเปลี่ยน - ตามมูลค่าตราไว้	100,000,000.00	200,000,000.00
หัก ส่วนลดหน้าตัว	(366,358.32)	(330,269.82)
ตัวแลกเปลี่ยน - ตามมูลค่าตัดจำหน่าย	99,633,641.68	199,669,730.18

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีตัวแลกเปลี่ยนคงเหลือ 1 ฉบับ จำนวนเงิน 100 ล้านบาท และ 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรากึ่งที่ ครบกำหนดคืนตามที่ระบุไว้หน้าตัวแลกเปลี่ยนและมีการตัดจ่ายส่วนลดจากหน้าตัว รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงิน 0.85 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

## 20. หุ้นกู้

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน - ตามมูลค่าที่ตราไว้	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	(1,867,037.82)	(2,114,088.71)
	1,848,132,962.18	1,847,885,911.29
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(549,913,725.82)	(549,836,002.86)
สุทธิ	1,298,219,236.36	1,298,049,908.43

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจำหน่ายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 22 มิถุนายน 2560
มูลค่าหุ้นกู้	: 300 ล้านบาท (300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 3 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
อัตราคดอกเบี้ย	: อัตราคดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 22 มีนาคม วันที่ 22 มิถุนายน วันที่ 22 กันยายน และวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
มูลค่าหุ้นกู้	: 250 ล้านบาท (250,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 3 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 28 มีนาคม 2561
มูลค่าหุ้นกู้	: 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 มีนาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.46 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
มูลค่าหุ้นกู้	: 700 ล้านบาท (700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.96 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้นับเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีและทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,104,896,333.15	1,020,874,590.17
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(225,872,963.38)	(257,534,391.01)
สุทธิ	879,023,369.77	763,340,199.16

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งจำนวน 3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรก และวันที่สิ้นสุดของ เงินกู้ครั้งสุดท้าย	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1	630	500	Fixed Rate	5.10	ส.ค. 59 - ก.ค. 64	1,089
2	1,000	898.51	Fixed Rate	14.58	ก.ย. 60 - ก.พ. 66	1,082
3	300	100	Fixed Rate + 1.65	1.60	มี.ค. 63 - ก.พ. 67	131
	1,930	1,498.51		21.28		2,302

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งจำนวน 4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรก และวันที่สิ้นสุดของ เงินกู้ครั้งสุดท้าย	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1	630	546.83	Fixed Rate	5.96	ส.ค. 59 - ก.ค. 64	1,091
2	150	150	Fixed Rate	3.00	ก.ย. 59 - ธ.ค. 62	23
3	200	200	Fixed Rate	4.00	ม.ค. 60 - ก.พ. 63	269
4	1,000	797.95	Fixed Rate	12.94	ก.ย. 60 - ก.พ. 66	956
	1,980	1,694.78		25.90		2,339

เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาและต้องชำระอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่า)



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	1,020,874,590.17	1,087,021,431.56
บวก กู้ยืมเงินเพิ่มในระหว่างงวด	200,573,720.00	350,570,845.00
หัก จ่ายชำระคืนในระหว่างงวด	(116,551,977.02)	(416,717,686.39)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	1,104,896,333.15	1,020,874,590.17

22. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	51,613,997.56	51,613,997.56
ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	103,767,607.00	18,316,070.83
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	155,381,604.56	69,930,068.39
เงินจ่ายชำระระหว่างงวด	(17,282,323.66)	(14,512,394.64)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	138,099,280.90	55,417,673.75
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(54,811,586.08)	(41,771,106.75)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	83,287,694.82	13,646,567.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายชำระ ดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินต้น	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	เงินต้น	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี	54,811,586.08	4,930,651.22	59,742,237.30	41,771,106.75	1,302,387.22	43,073,493.97
ถึงกำหนดการจ่ายชำระหลังจาก หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	46,186,494.48	11,749,957.72	57,936,452.20	9,034,344.52	1,709,340.25	10,743,684.77
ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	37,101,200.34	601,714.72	37,702,915.06	4,612,222.48	11,500,667.17	16,112,889.65
รวม	138,099,280.90	17,282,323.66	155,381,604.56	55,417,673.75	14,512,394.64	69,930,068.39

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 23. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด	16,308,992.31	12,255,423.31	14,491,151.31	10,364,561.31
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7,474,987.07	3,530,233.00	6,884,378.27	3,051,310.00
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ	-	(4,887,399.00)	-	(3,637,500.00)
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในอดีต				
- การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	3,277,686.00	-	3,072,470.00
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในปัจจุบัน	638,417.17	2,133,049.00	514,875.70	1,640,310.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด	24,422,396.55	16,308,992.31	21,890,405.28	14,491,151.31

## ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน				
ต้นทุนบริการ	542,204.96	319,067.50	428,839.19	224,393.25
ดอกเบี้ยจากภาวะผูกพัน	96,212.21	113,888.75	86,036.51	95,165.00
รวม	638,417.17	432,956.25	514,875.70	319,558.25

## ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562

	ร้อยละ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	1.61 - 1.69	3.30 - 3.38	1.61	3.38
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6.00	6.94	6.00	6.94
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
อายุน้อยกว่า 30 ปี	25.79 - 34.38	28.00 - 38.00	25.79 - 34.38	28.00 - 38.00
อายุ 30 - 39 ปี	11.46 - 17.19	18.00	11.46 - 17.19	18.00
อายุ 40 - 49 ปี	5.73 - 8.60	9.00	5.73 - 8.60	9.00
อายุ 50 - 60 ปี	5.73	5.00	5.73	5.00
อัตราการทุพพลภาพ	รวมไว้ในอัตราณะ	10 ของอัตราณะ	รวมไว้ในอัตราณะ	10 ของอัตราณะ
อัตราณะ	105.00 ของอัตราณะ ไทยปี 2560	100.00 ของอัตราณะ ไทยปี 2560	105.00 ของอัตราณะ ไทยปี 2560	100.00 ของอัตราณะ ไทยปี 2560

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 24. รายได้อื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563	2562	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563	2562
ดอกเบี้ยรับ	130,298.10	329,292.32	130,298.10	419,763.55
ค่าปรับเลิกสัญญา	2,025,302.97	1,786,605.47	2,025,302.97	1,786,605.47
ค่าบริการของศูนย์บริการ	1,307,577.00	1,276,912.50	1,307,577.00	1,276,912.50
ค่านายหน้ารับ	8,291,768.40	2,452,646.93	5,716,000.00	-
อื่นๆ	6,486,522.60	8,614,019.44	3,973,466.29	5,476,262.36
รวม	18,241,469.07	14,459,476.66	13,152,644.36	8,959,543.88

## 25. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด	307,842.03	212,520.59	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(11,306,365.64)	(11,961,049.08)	(11,161,645.68)	(12,090,545.28)
รวม	(10,998,523.61)	(11,748,528.49)	(11,161,645.68)	(12,090,545.28)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	6,376.10	2,662.93	6,347.24	2,666.52
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	1,494,997.41	-	1,376,875.65	-
รวม	1,501,373.51	2,662.93	1,383,222.89	2,666.52

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

## 26. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักในระหว่างงวด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 31 มีนาคม		วันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562	2563	2562
กำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	60,137,647.69	59,528,910.63	58,441,860.18	58,988,937.97
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักในระหว่างงวด (หุ้น)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.24	0.23	0.24

## 27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

## 27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสัญญาบริการจำนวน 3 สัญญา ระยะเวลา 1 - 2 ปี มีอัตราค่าบริการจำนวนเงิน 0.84 ล้านบาท ต่อปี

## 27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาติดตั้งและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน โดยมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญา จำนวนเงิน 4.49 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## 27.3 ภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันการทำสัญญาเช่า และซองประกวดราคา เป็นจำนวนเงิน 104.65 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่ง (วงเงินค้ำประกันรวม 265 ล้านบาท)

และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 3 ฉบับที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งค้ำประกัน โดยเงินฝากประจำธนาคารกรมการจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท

## 28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงาน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ธุรกิจให้เช่ารถยนต์		ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้						
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	328,224	304,648	-	-	328,224	304,648
รายได้จากการขายรถยนต์	157,164	131,987	43,884	53,140	201,048	185,127
รวม	485,388	436,635	43,884	53,140	529,272	489,775
ต้นทุน						
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	287,847	257,188	-	-	287,847	257,188
ต้นทุนการขายรถยนต์	103,365	82,625	39,144	47,888	142,509	130,513
รวม	391,212	339,813	39,144	47,888	430,356	387,701
กำไรขั้นต้น	94,176	96,822	4,740	5,252	98,916	102,074
<b>รวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>						
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4,317,718	4,053,682	-	-	4,317,718	4,053,682
สินทรัพย์ถาวรอื่น	4,027	11,059	171,429	178,517	175,456	189,576
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	22,303	-	86,793	-	109,096	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,633	5,627	1,106	793	9,739	6,420
สินทรัพย์อื่น	975,668	714,188	41,297	114,635	1,016,965	828,823
รวม	5,328,349	4,784,556	300,625	293,945	5,628,974	5,078,501

## ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีลูกค้ารายใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไม่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

## 29. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทนลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

## บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย				
- หน่วยลงทุน	-	40,100,609.25	-	40,100,609.25

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย				
- หน่วยลงทุน	-	40,094,622.14	-	40,094,622.14

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

## 30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 1) ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 175.00 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 90.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2562 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนเงิน 85.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

**“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”**

**“สอบทานแล้ว”**

- 41 -

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)**

**วันที่ 31 มีนาคม 2563**

- 2) ให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 3,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้น

### **31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล**

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563